

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC Nhân lên những “hạt giống đỏ”

KỶ 3: CHƯA TƯƠNG XỨNG VỚI TIỀM NĂNG

Thái Bình là một trong những địa phương giàu truyền thống hiếu học, học sinh hằng hái tham gia các hoạt động, phong trào. Hàng năm, mỗi huyện, thành phố tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hàng trăm học sinh ưu tú của khối THPT. Tuy nhiên, con số được kết nạp Đảng còn khá khiêm tốn.

Khó khăn với những quần chúng trẻ ưu tú

Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ học sinh mặc dù đã tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhưng chưa được kết nạp Đảng đó là quy định về độ tuổi. Theo quy định của Điều lệ Đảng, tại thời điểm chỉ bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi (tính theo tháng) trở lên. Tuy nhiên, từ tháng 7 hàng năm học sinh lớp 12 đã tốt nghiệp ra trường, do vậy các em có tháng sinh từ tháng 6 trở đi sẽ thiết thời hạn trong việc xét kết nạp Đảng so với các em sinh từ tháng 1 đến cuối tháng 5. Thực tế này dẫn đến số lượng học sinh ưu tú được xét đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và số được đứng trong hàng ngũ của Đảng hàng năm có sự chênh lệch khá lớn.

Ông Lê Ngọc Kiên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Bôn cho biết: Hàng năm, nhà trường giới thiệu hàng chục học sinh ưu tú đi học lớp bồi

dưỡng nhận thức về Đảng do huyện tổ chức, tuy nhiên nhà trường chưa có học sinh nào đủ điều kiện để kết nạp Đảng tại trường. Có em học tập xuất sắc, tu dưỡng, rèn luyện tốt, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội thì lại chưa đủ tuổi, có em đủ tuổi thì lại chưa đủ các điều kiện khác. Vì vậy, kết thúc mỗi năm học Chi bộ nhà trường thường có giấy giới thiệu và chuyển hồ sơ về chi bộ nơi các em sinh sống. Thế nhưng, thời gian các em ở tại địa phương lại quá ngắn bởi đến đầu tháng 9 các em nhập học tại mỗi trường học tập mới, vì thế phần lớn các em sẽ được giới thiệu đến tổ chức đảng mới để tiếp tục theo dõi.

Những gián đoạn trong việc chuyển tiếp hồ sơ ít nhiều gây khó khăn đối với những quần chúng trẻ ưu tú. Hơn nữa, nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thanh niên còn hạn chế, còn tuyệt đối hóa các tiêu chuẩn, điều kiện và có biểu hiện khắt khe hoặc áp dụng tiêu chuẩn, điều

kiện của môi trường đào tạo không phù hợp đã làm hạn chế cơ hội được đứng trong hàng ngũ Đảng của các em. Tại Trường THPT Nam Duyên Hà, cách đây vài năm có một học sinh rất xuất sắc, xét về điều kiện, tiêu chuẩn thì học sinh đó có thể kết nạp vào Đảng. Tuy nhiên, do nhận thức của các đảng viên trong Chi bộ nhà trường lúc ấy vẫn còn hạn chế, nhiều thấy có khắt khe, tuyệt đối hóa các tiêu chuẩn nên học sinh đó không được kết nạp Đảng tại trường. Rút kinh nghiệm từ trường hợp này, nhà trường đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của đảng viên, học sinh, phụ huynh, từ đó mở rộng cơ hội đứng trong hàng ngũ của Đảng cho các học sinh ưu tú. Những năm học gần đây, số học sinh được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do huyện tổ chức tăng dần. Tuy nhiên, để xét kết nạp Đảng thì chưa có học sinh nào, nguyên nhân chủ yếu là tiêu chuẩn về độ tuổi.



Sân chơi rung chuông vàng của học sinh Trường THPT Lý Bôn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Hiện nay, tỷ lệ học sinh được kết nạp Đảng chưa tương xứng với tiềm năng bởi nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về tầm quan trọng của việc học tập chính trị chưa thật sâu sắc, chưa thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị, tu dưỡng cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Cá biệt, còn cấp ủy chưa quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nội dung sinh hoạt chi bộ trong các trường học; chưa quan tâm đúng mức việc khảo sát, tạo nguồn kết nạp đảng viên trong học sinh. Do đó, cần thống nhất về nhận thức đối với cấp ủy các nhà trường. Đây là nhiệm vụ vừa cấp

bách vừa lâu dài và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo toàn diện, trong đó có giáo dục về ý thức, trách nhiệm công dân và về chính trị.

Đừng để “nhạt Đảng, khô Đoàn”

Không thể phủ nhận bên cạnh sự lớn mạnh của tổ chức đoàn và trường thành của phần lớn đoàn viên, thanh niên, hiện nay vẫn còn một bộ phận đoàn viên không mặn mà với hoạt động đoàn, không tha thiết vào Đảng, thờ ơ với các vấn đề chính trị của đất nước. Nhiều em không có chí hướng rõ ràng, thiếu hiểu biết về truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc, ít quan tâm đến tình hình đất nước; một bộ phận học sinh lười lao

động, lười học tập, ngại khó, ngại khổ; bản lĩnh non kém, dễ bị lôi kéo, kích động tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay, tại mỗi huyện, thành phố, hàng chục trường hợp là thanh niên, học sinh vi phạm pháp luật, trong đó nhiều vụ việc đã bị khởi tố hình sự. Phần lớn các vụ việc đều có sự tham gia của thanh thiếu niên, học sinh ở độ tuổi 14 - 20. Theo nhận định, do đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi này đang trong quá trình phát triển nên khả năng phân biệt, nhận thức đúng, sai còn rất hạn chế. Bên cạnh những hành vi vi phạm pháp luật, tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử đang

có chiều hướng gia tăng, giống lên hồi chuông báo động nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư chia sẻ: Dù không muốn nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận hiện nay có một bộ phận đoàn viên, thanh niên trong các trường học có biểu hiện “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”. Những biểu hiện đáng lo ngại ấy cần sớm có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ nhiều phía, trong đó có gia đình, môi trường giáo dục, xã hội, đặc biệt là tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật. Mặt khác, nhiều học sinh và cha mẹ của

các em cho rằng, thời điểm cuối cấp cần tập trung vào việc học, thi tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học. Nếu muốn phấn đấu vào Đảng sẽ cần phải tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thiện nguyện. Như vậy, khoảng thời gian dành cho việc học sẽ bị thu hẹp lại. Cùng với đó, cũng có học sinh chia sẻ khi tốt nghiệp đại học sẽ xin vào làm việc tại các công ty nước ngoài tại Việt Nam, việc vào Đảng có thể sẽ khó khăn trong quá trình xin việc hoặc công tác. Ông Trần Duy Sử, Hiệu trưởng Trường THPT Phụ Đúc chia sẻ: Nếu không làm tốt công tác tuyên truyền hoặc tuyên truyền không đúng trọng tâm, trọng điểm, học sinh sẽ không nhận thấy tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong trường học. Từ đó, các em sẽ không có động cơ phấn đấu vào Đảng.

Từ thực trạng trên cho thấy rất cần sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng địa phương, đơn vị trường học để tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, đồng thời nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của học sinh mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài.

(còn nữa)
ĐANG ANH

Tác phẩm tham dự giải Báo liên vùng lần thứ VIII - năm 2023.

NÔNG DÂN THÀNH PHỐ Xuống đồng làm vụ đông

Vụ đông năm 2023, thành phố Thái Bình phấn đấu gieo trồng 800ha cây màu các loại. Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung làm đất, trồng và chăm sóc cây màu vụ đông.



Nông dân xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) chăm sóc rau gia vị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Đức cho biết: Với chủ trương phát triển vụ đông theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngay từ đầu năm 2023, UBND thành phố đã giao chỉ tiêu cụ thể về diện tích cho từng địa phương; chú trọng mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao như: ngô, dưa, bí, khoai tây, các loại rau màu... Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong sản xuất vụ đông; tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thành phố tăng cường kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện sớm các đối tượng gây hại cây vụ đông năm 2023, kịp thời chỉ đạo phòng, trừ khi đến ngưỡng, làm tốt công tác tưới, dự tính, dự báo đối với các loại sâu bệnh hại cây trồng; phối hợp với các cơ quan chức

năng của tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh giống và vật tư chủ yếu phục vụ sản xuất (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), không để tình trạng lợi dụng tăng giá hoặc bán hàng không bảo đảm chất lượng. Yêu cầu các xã, phường có sản xuất nông nghiệp đồn điền nông dân tập trung làm đất, gieo trồng vụ đông; khuyến khích, hỗ trợ bà con tăng cường liên kết sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, thành phố đã gieo trồng được gần 500ha cây vụ đông.

Khác với một số xã của thành phố, nhiều năm nay vụ đông luôn là vụ chính trong sản xuất nông nghiệp của xã Vũ Phúc. Những ngày này, không khí sản xuất vụ đông đang nhộn nhịp khắp các cánh đồng. Bà con nông dân tập trung ra đồng làm cây vụ đông, phần đầu giành tiếp một vụ đông tháng lợi. Vụ đông năm nay, xã Vũ Phúc phấn đấu gieo trồng gần 140ha, trong đó vùng chuyên canh

rau màu 50ha. Tại vùng chuyên màu, bà con thực hiện quay vòng 8 - 9 lần/năm, cho giá trị gấp 7 - 8 lần cây 2 vụ lúa. Rau màu không chỉ cung cấp cho thị trường trong tỉnh mà còn xuất bán ở các tỉnh, thành phố lớn như Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội... Vụ đông năm nay thời tiết không ủng hộ nhà nông, trời liên tục có mưa lớn, nhiều ruộng ngập nước, không thể làm đất, gieo trồng được. Thậm chí một số diện tích đã xuống giống nhưng bị úng, chết. Hai đợt mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 đã khiến cây màu bị hư hỏng.

Ngay khi thời tiết thuận lợi, bà con lại bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất, gieo trồng lúa rau khác thay thế. Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc HTX DVNN xã Vũ Phúc cho biết: Ngay sau khi lúa mùa chín, HTX đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tập trung phương tiện, nhân lực tổ chức thu hoạch nhanh gọn; khẩn trương làm đất gieo

trồng cây vụ đông, bảo đảm thời vụ, thực hiện “sáng lúa, chiều màu”. Trong đó, ưu tiên phát triển, mở rộng diện tích cây màu có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định. Đối với các cây ưa ẩm như dưa, bí, khuyến cáo nông dân gieo trồng càng sớm càng tốt, áp dụng biện pháp làm bầu, rế lúa, gặt hàng đặt bầu để tranh thủ kịp thời vụ mở rộng sản xuất. Sử dụng các giống ngô lai F1 có năng suất cao, mở rộng diện tích ngô nếp, ngô đường, ngô rau có chất lượng tốt, năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục quay vòng nhanh các cây rau ngắn ngày trên những diện tích đã cho thu hoạch để có thêm thu nhập, bảo đảm tăng diện tích rau sớm, rau muộn, giảm diện tích rau chính vụ; đồng thời, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nông dân tổ chức sản xuất rau an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Bắc Sơn cho biết: Gia đình tôi trồng hơn 2 mẫu cây màu vụ đông. Đến nay, đã hoàn thành việc gieo trồng 1,5 mẫu ngô, khoai lang. 7 sào rau màu chủ yếu là các loại rau gia vị chuẩn bị cho thu hoạch. Do trồng rau gia vị sớm nên dự kiến mỗi lứa rau (thời gian gieo trồng 25 - 30 ngày) cho thu nhập từ 1 - 1,2 triệu đồng/sào.

Vụ đông này, gia đình ông Mai Văn Tuấn, thôn Cự Phú歌 trồng hơn 1 mẫu ngô. Ông Tuấn chia sẻ: So với 3 vụ trong năm thì vụ đông thu nhập cao nhất, nên mặc dù mưa gió, ảnh hưởng nhiều, gia đình vẫn tích cực làm đất, xuống giống để có thu nhập cao.

Hiện nay, thời vụ các cây vụ đông sớm ư ẩm đã kết thúc, thành phố tiếp tục chỉ đạo các HTX nông nghiệp mở rộng diện tích cây vụ đông ưa lạnh như khoai tây, rau màu các loại; phân công cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân biện pháp kỹ thuật chăm sóc, khôi phục sản xuất, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời.

ĐỨC DUNG

CÔNG TY TNHH SƠN HÀ CHI NHÁNH THÁI BÌNH Nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tiết giảm chi phí sản xuất, yêu cầu của đối tác khách hàng về sản xuất xanh, thân thiện với môi trường là những yếu tố thúc đẩy Công ty TNHH Sơn Hà chi nhánh Thái Bình (cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương) thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Công ty TNHH Sơn Hà chuyên sản xuất quần áo jacket xuất khẩu với gần 2.000 lao động. Hiện Công ty có hơn 3.000 máy may công nghiệp, hàng trăm máy in, hệ thống nổi hơi, điện chiếu sáng và hệ thống làm mát đều sử dụng điện. Trước đây, mỗi tháng Công ty phải chi phí từ 450 - 500 triệu đồng tiền điện. Ông Lê Ngọc Lực, Trưởng phòng Cơ điện của Công ty cho biết: Máy móc và công nghệ cũ là nguyên nhân gây tiêu tốn nhiều điện năng mà cho hiệu suất làm việc thấp.

Thực trạng này không chỉ làm cho chi phí sản xuất của doanh nghiệp cao mà còn ảnh hưởng đến việc chi trả lương nhà xưởng khi các khách hàng dẫn tới nguy cơ mất đơn hàng sản xuất, xuất khẩu. Nhận thấy bất cập đó, Công ty đã giao cho chúng tôi tập trung kiểm toán năng lượng, để xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng nhà máy đạt tiêu chí về năng lượng xanh.

Theo đó, Công ty đầu tư thay thế toàn bộ đèn chiếu sáng từ sợi đốt, huỳnh quang sang đèn led; những máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn được đầu tư lắp đặt hệ thống biến tần nhằm bảo vệ động cơ, giảm hao mòn cơ khí, nâng cao năng suất, đáp ứng yêu cầu công nghệ và tiết

kiệm điện. Các máy may công nghệ điện cơ tiêu tốn nhiều điện năng được thay mới bằng máy may công nghệ inverter tiết kiệm điện tối đa. Ngoài ra, Công ty còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người lao động thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, xây dựng quy trình sản xuất hiệu quả, không để xảy ra tình trạng thiết bị, máy móc hoạt động vô công. Đặc biệt, Công ty đầu tư hơn 12 tỷ đồng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Các tấm pin năng lượng áp mái vừa che chắn bảo vệ mái nhà xưởng vừa sản sinh điện với tổng công suất 998kWh đáp ứng 41% nhu cầu sản lượng tiêu thụ điện của toàn bộ nhà máy.

Bà Phạm Thị Lụa, Trưởng phòng Quản lý hành chính nhân sự Công ty TNHH Sơn Hà chi nhánh Thái Bình chia sẻ: Đến nay, hệ thống điện áp mái đã sản xuất được hơn 2 triệu kWh, tương đương với trị giá hơn 4 tỷ đồng. Việc thực hiện các biện pháp sử

dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và năng lượng xanh đã giúp Công ty giảm chi phí năng lượng từ 450 - 500 triệu đồng/tháng xuống còn 150 - 200 triệu đồng/tháng. Hiệu quả của việc thực hiện tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng còn giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, máy móc bền hơn, duy trì hoạt động liên tục không bị gián đoạn do hỏng hóc nên bảo đảm tiến độ giao hàng cho khách. Đặc biệt, Công ty đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nhà xưởng, sử dụng năng lượng xanh, bảo vệ môi trường, an toàn, an sinh xã hội cho người lao động, tạo điều kiện tốt cho việc đàm phán ký kết đơn hàng sản xuất, duy trì xuất khẩu với các đối tác Pháp, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nhiều lao động ở Công ty TNHH Sơn Hà chi nhánh Thái Bình cho biết, việc doanh nghiệp thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã mang đến sự an toàn, cải thiện điều kiện làm việc tốt

hơn cho công nhân và thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Đánh giá về các giải pháp tiết kiệm điện của Sơn Hà, ông Phạm Xuân Chiến, Phó Giám đốc Điện lực Kiến Xương cho biết: Thời gian qua, Điện lực Kiến Xương đã tuyên truyền, vận động khách hàng, nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng tiết kiệm điện. Hướng dẫn các doanh nghiệp cài đặt app để tra cứu sản lượng điện sử dụng hàng ngày từ đó có thể đưa ra những giải pháp sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm hơn. Công ty TNHH Sơn Hà chi nhánh Thái Bình là một trong những doanh nghiệp rất tích cực trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ những giải pháp tiết kiệm điện giúp cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham khảo, áp dụng, cùng chung tay giảm tiêu thụ điện năng và giúp Điện lực Kiến Xương duy trì vận hành lưới điện an toàn, đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

KHẮC DƯƠNG



Sử dụng máy móc, thiết bị công nghệ inverter giúp Công ty TNHH Sơn Hà chi nhánh Thái Bình tiết kiệm đáng kể lượng điện tiêu thụ hàng tháng.